

จุดเริ่มต้นของผู้นำไทยในระยะเริ่มต้น COVID ดูเหมือนภาพลักษณ์ไม่ค่อยดี จากการเตรียมการไม่ค่อยดี และมีปัญหาทั้งทางด้านหน้ากาก แอลกอฮอล์ ปัญหาการเมืองภายในพรรค และในสภา แต่หลังจากดำเนินการด้านพระราชกำหนดฉุกเฉิน มีการรวบอำนาจ ซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของผู้นำไทยดีขึ้น ด้วยการดำเนินการของทีมแพทย์ และการขจัดความขัดแย้งด้วยการรวบอำนาจ แต่ยังมีปัญหาค้างคาเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่อาจแก้ไขได้สำเร็จ

ภาพที่เห็น คือ การที่คนยืนต่อแถวรับอาหาร การที่คนไปร้องเรียนเรื่องเงินแจกที่กระทรวงการคลัง กำลังซื้อลดลงจากการที่มีเคอร์ฟิว แต่ภาพที่มองไม่เห็นอีกมากมาย จากการที่การประเมิน GDP ของไทยจะลดลงอย่างมาก การที่นักท่องเที่ยวไม่เข้าประเทศ ทำให้ธุรกิจหลายส่วนที่เกี่ยวข้องเสียหาย รวมทั้งภาคการส่งออกอีกหลายส่วนที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการย้ายฐานการผลิต สิ่งเหล่านี้กระทบต่อความรู้สึกด้านความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความขัดแย้งภายในพรรครัฐบาลเอง ก็มีความต้องการเปลี่ยนตัวหัวหน้าและเลขาธิการพรรค และแก้รัฐธรรมนูญที่หนึ่ง ทั้งคลัง พลังงาน และยังมีปัญหาของพรรคร่วมรัฐบาล แต่ยังมีรายได้เปรียบบ้าง ด้วยการที่พรรคฝ่ายค้านไม่มีกำลังในการดำเนินกิจการอะไร และแนวร่วมวุฒิสมาชิกที่ยังคงเหนียวแน่นอยู่ในสภา แต่การอภิปรายในสภาที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังยกเลิกพระราชกำหนด จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล และผู้นำ แต่อย่างไรก็ตาม ส.ส. ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนเท่าที่ควรในช่วง COVID จึงทำให้ภาพของนักการเมืองไม่ค่อยดีนัก

หลังจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีคณะกรรมการเกิดขึ้นมาค่อนข้างมาก มีคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจเอกชน โดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน และผู้อำนวยการหรืออธิบดีภาครัฐ และกรรมการโดยตำแหน่ง เช่น ประธานกรรมการสภาพัฒนาการค้า ประธานสมาคมธนาคารไทย ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยรองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการ และยังมีคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม มี นพ. จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน นายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นรองประธาน และกรรมการประกอบด้วย นพ. นิธิ มหานนท์ นายวุฒิสวรงค์ ต้นไชย นายสมชาย ภาณุภาสกรวิวัฒน์ นายวรากรณ์ สามโกเศศ นพ. เจริญทอง แน่นหนา นายบัณฑิต นิจรถาวร นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายวีระ วีระภัทรานนท์ นายสมชัย จิตสุชน และนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

หากมีความคิดต้องการจะล้มรัฐบาล หรือเปลี่ยนตัวผู้นำ ซึ่งวิธีการก็สามารถทำได้โดย

การล้มรัฐบาลในสภา เป็นไปได้ยากมาก ด้วยจำนวน ส.ส. ฝ่ายค้านไม่มีกำลังเพียงพอที่จะดำเนินการได้ แต่จะมีการเปิดแผลของรัฐบาลในด้านการจัดสรรงบประมาณด้าน พ.ร.ก. เงินกู้ และคาดว่าน่าจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมา แต่อย่างไรก็ตาม การจะเปลี่ยนผู้นำ ตามมาตรา 159 และ 88 ที่แจ้งรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล เหลือเพียง นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส่วนรายชื่อของฝ่ายค้าน เหลือเพียง คุณหญิงสุรดาตน์ เกียรติพาณิชย์

นายชัยเกษม นิตสิริ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ซึ่งเป็นไปได้ยาก ความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น คือ การยุบสภา ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่ม ส.ส. ไม่ต้องการ

การล้มรัฐบาลนอกสภา แนวคิดเรื่อง 3 พลังในการโค่นล้มรัฐบาลนอกรัฐสภา จะต้องมี เงิน ปืน และประชาชน แนวทางและเกมที่จะนำการเปลี่ยนแปลง คือ การเปิดประเด็นในสภา หรือนอกสภาดังที่ผ่านมา โดยนำเนื้อหาที่จะไปสู่ประชาชน และด้วย **social media** ซึ่งไม่ต้องใช้ปริมาณคนจำนวนมากในการสร้างกระแส สร้างความไม่พอใจ ซึ่งจะมีทั้งความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาล และความไม่พึงพอใจของประชาชนจากปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงแนวร่วมรัฐส่วนหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนไป แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการเปลี่ยนแปลงยังต้องอาศัยกำลังหลัก มากกว่าแค่สื่อ

ปัญหาการเมืองของไทยคงมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายประการ และน่าติดตามซึ่งย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยและประชาชนอย่างแน่นอนไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง